

ซีคนไทย 57 ล้าน ไร้ภูมิคุ้มกันเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ 2009 (16/11/2552)

ไทยรัฐออนไลน์

โดย ทีมข่าวการศึกษา 16 พฤศจิกายน 2552, 04:45 น.



นายวิทยา แก้วภราดัย

"วิทยา" ซีคนไทย 57 ล้าน ไร้ภูมิคุ้มกันเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ 2009 สั่ง 35 จังหวัดอีสาน-เหนือรับมือระบาดหน้าหนาว
ยำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ...

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีสาธารณสุข กล่าวหลังเดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่สูงและจังหวัดท่องเที่ยว ว่า ขณะนี้หวัด 2009 ยังแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีคนไทยติดเชื้อและมีภูมิคุ้มกันโรคแล้วประมาณ 6 ล้านคน ส่วนอีกประมาณ 57 ล้านคนยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกัน และขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้เชื้อไวรัสเจริญเติบโตและแพร่ได้ดีในสภาพอากาศแห้งชื้น รวมทั้งเป็นฤดูท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้โอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจึงได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะ 35 จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เข้มงวดเป็นพิเศษ เนื่องจากอากาศหนาวเร็วและนานกว่าที่อื่น โดยขอร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ให้ความสำคัญการป้องกันควบคุมโรค เพราะโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ง่ายมากหากขาดความระมัดระวัง โดยขอความร่วมมือประชาชนทุกคนคงพฤติกรรม กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด ไอจาม หรือเมื่อไม่ไปในที่แออัด ก็จะทำให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 แน่นนอน

นอกจากนี้ นายวิทยา กล่าวอีกว่า ใต้ให้ทุกจังหวัด คงมาตรการ 2 ลด คือ ลดการติดเชื้อและป่วย ลดการเสียชีวิต และ 3 เร่ง คือ เร่งให้หอสม.ค้นหาผู้ป่วยในชุมชน เร่งเผยแพร่ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง และเร่งรัดการบริหารจัดการความร่วมมือองทุกภาคส่วน ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด 96 แห่ง จัดทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะ และให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง กรณีมีปัญหาในการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ป่วยโรคปอดหอบหืด โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และผู้สูงอายุส่วนที่จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 97 ราย ใน 6 อำเภอ คือ ปางมะผ้า เมือง ปาย ขุนยวม แม่สะเรียง และแม่ลาน้อย มากที่สุดที่ อ.ปางมะผ้า 49 ราย ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่ อ.สบเมย

ที่มา: <http://www.thairath.co.th/content/edu/47037>